

Source :

ไทยโพสต์

Date : - 9 ส.ค. 2559

Page :

๑๐

No :

ห้องยาพุ่งทั่ว ปท.เกือบ 6 พันคดี

กรุงเทพฯ ● เมื่อวันที่ 8 ม.ค. นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยถึงสถิติคดีฟ้องยาและคดีขอรับบุตรบุญธรรมในปี 2557-2558 ของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศว่า เมื่อปี 2557 มีคดีฟ้องร้องหย่าร้างกัน จำนวน 5,177 คดี ส่วนคดีฟ้องยาปี 2558 มีทั้งสิ้น 5,709 คดี เพิ่มขึ้น 523 คดี คดีขอรับบุตรบุญธรรมปี 2557 มี 385 คดี ปี 2558 มี 330 คดี ลดลง 55 คดี อย่างไรก็ตาม ในส่วนสถิติคดีฟ้องยาของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เฉพาะในกรุงเทพมหานคร ปี 2557 มี 365 คดี ปี 2558 มีคดีฟ้องยา 411 คดี เพิ่มขึ้น 76 คดี ส่วนคดีขอรับบุตรบุญธรรมปี 2557 มี 40 คดี ปี 2558 มี 24 คดี ลดลง 16 คดี โฆษกศาลยุติธรรมกล่าวต่อด้วยว่า เป็นที่น่าสังเกตว่า หากปีใดมีการฟ้องร้องคดีหย่ากันมาก การขอรับเป็นบุตรบุญธรรมก็จะน้อยลง เช่นในปี 2558 ปริมาณการฟ้องยาเพิ่มขึ้นจากปี 2557 การรับเป็นบุตรบุญธรรมนั้นก็ลดลง

Source :

โพสต์ทูเดย์

Date: 9 ส.ค. 2559

Page :

A10

No :

‘ยิ่งลักษณ์’ ยืนยันไม่คบคิดจําหน่าย

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวยืนยันว่าจะเดินทางไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่จะเริ่มนัดไต่สวนพยานนัดแรกในวันที่ 15 ม.ค.นี้ และจะพยายามเดินทางไปฟังการสืบพยานโจทก์และจำเลยในทุกนัด ส่วนการขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศหรือไม่นั้น คงแล้วแต่โอกาส แต่ยืนยันว่า ไม่ใช่การหนีคดี เพราะมีภารกิจต้องมาเบิกความต่อศาลตลอดทั้งปี ซึ่งคงต้องเดินทางมาศาลทั้งปี

Source :

ไทยรัฐ

Date :

- 9 ส.ค. 2559

Page :

15

No :

นศ.มอบตัวอีก 3 คดีไปราชภัฏ

15 นศ.และนักเคลื่อนไหวจับโกนราชภัฏเข้า
รับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มอีก 3 คน โดยเมื่อเวลา
09.00 น. วันที่ 8 ม.ค. ที่สถานีตำรวจรถไฟธนบุรี (สรฟ.
ธนบุรี) นายอาทอมท์ นวกาอายุ 21 ปี หมายความประจำ
กลุ่มประชาธิปไตยใหม่ และ น.ส.กรรณภัท คำตา อายุ
22 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ใน 3
ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาว่า
หรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใดๆ ที่มีจำนวนตั้งแต่
5 คนขึ้นไป อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 3/2558 ข้อ 12 กรณีนัดหมาย
กันขึ้นรถไฟไปตรวจสอบทุจริตโครงการจัดสร้างอุทยาน
ราชภัฏคือหัวหน้าจ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยเข้าพบ พ.อ.
พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ รอง ผบ.ภ.ร. และพนักงาน
สอบสวนทั้งคู่ให้การปฏิเสธเช่นเดียวกับนายกิติชัย
สุมาลย์ อายุ 33 ปี และนายวิจิตร หันหาญ อายุ
66 ปี ที่ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนรับทราบข้อกล่าวหา
ไปก่อนหน้านี้

ต่อมาเวลา 14.00 น. กลุ่มผู้ต้องหาที่เหลืออีก
5 คน คือ นายอภิสิทธิ์ ทรัพย์นิภาพันธุ์ อายุ 29 ปี
น.ส.ชลธิชาแจ้งเร็ว อายุ 22 ปี น.ส.ชนกนันท์ รวม
ทรัพย์ อายุ 22 ปี นายกรรช ผสมเย็นพันธ์ อายุ 28 ปี
และนายสิริวัจน์ เสร็จวิวัฒน์ อายุ 23 ปี หรือจำนำ
เจ็บทางมาจากหน้าสรฟ.ธนบุรี เพื่อประกาศจุดยืนของ
กลุ่ม ส่วนนายธนธร อหับตั้งวงษ์ อายุ 25 ปี ซึ่งก่อน
หน้าถูกตั้งข้อหาแซงฝั่งอุทยานราชภัฏและถูกนำ
ไปควบคุมตัวที่มทบ.บ ได้เดินทางมาด้วย ทางกลุ่ม

ระบุเพียงว่าติดต่อกันไม่ได้แต่มีรายงานว่านายธนธร
ได้หลบหนีการประกันตัวในคดีแซงฝั่งอุทยานราช
ภัฏไปก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้ นายสิริวัจน์ได้นำกระเช้า
เครื่องดื่มบำรุงกำลังมาเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ
ตำรวจด้วย ก่อนทั้งหมดจะแสดงกิจกรรมด้วยการ
เล่นดนตรี อ่านบทกวี

จากนั้นนายอภิสิทธิ์ ทรัพย์นิภาพันธุ์ เหม่ใน
ผู้ต้องหา อ่านแถลงการณ์ ใจความสรุปว่ายืนยันว่า
สิ่งที่ทำไปนั้นถูกต้อง กระบวนการที่ กสช.หยิบยื่น
เป็นกลไกเผด็จการ ไม่ขอรับไม่เข้าร่วมในกระบวนการ
ยุติธรรมดังกล่าวโดยเด็ดขาด ในวันนี้อยู่สถานที่ใด เรวง
ไม่ใช้เพื่อรายงานตัว แต่ยืนยันว่าจะไม่เข้าไปไหน
และจะขอดำเนินกิจกรรมเพื่อตรวจสอบและต่อต้าน
เผด็จการต่อไป หากกระบวนการของพนักงานสอบสวน
เดินหน้าไปถึงการออกหมายจับ ได้ตกลงพร้อมกัน
จะยอมให้จับ ไม่คิดหลบหนีและจะไม่ขอยื่นประกัน
ตัวเหมือนเมื่อครั้งที่ สน.สำรวจราษฎรออกหมายจับ
14 นักกิจกรรมและนักศึกษาที่ชุมนุมที่อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย โดยสนและ น.ส.ชลธิชา 2 ใน 14
นักกิจกรรมต้องถูกนำไปขังที่เรือนจำพิเศษเพราะ
ไม่ยอมรับในกระบวนการยุติธรรมที่ออกโดย กสช.

ด้าน พ.อ.บุญรอด อังกาย ผกก.บ.ภ.ร.ฟ.
กล่าวว่า ได้ปฏิเสธไม่รับมอบกระเช้าของขวัญที่กลุ่ม
นักศึกษามอบให้ส่วนผู้ต้องหาที่เข้ารับทราบข้อกล่าวหา
ไปแล้ว มีนายวิศรุต อนุกุลการย์ อายุ 28 ปี เข้าพบ
เป็นคนล่าสุด รวมทั้งสิ้น 5 คน ทั้งหมดขอให้การ
เป็นลายลักษณ์อักษรโดยจะส่งให้พนักงานสอบสวน
ในวันที่ 2 ก.พ. พนักงานสอบสวนได้อนุญาต ทัก
จากได้รับสำรับให้การดังกล่าวแล้ว จะใช้เวลาอีก 7 วัน
สรุปสำนวนส่งศาลทหารตัดสินต่อไป ส่วนผู้ต้องหาอีก
6 คน ซึ่งก่อนหน้านี้ยื่นเรื่องขอผิดวันเข้าพบพนักงาน
สอบสวน โดยระบุว่ามาพบในวันนี้แต่สุดท้ายไม่เข้าพบ
ตามนัด จะนำพยานหลักฐานต่อศาลทหารให้พิจารณา
ออกหมายจับทั้ง 6 คน ในวันจันทร์ที่ 8 ม.ค.